

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

\*\*\*

- **Họ tên người ứng cử: Nguyễn Trung Thành**
- **Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường  
Thị xã Sơn Tây, Hà Nội**

Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG THÀNH**. Sinh ngày 22/12/1980.

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Phó trưởng phòng Tài Nguyên & Môi trường thị xã Sơn Tây. Nơi công tác: UBND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 07: Gồm Thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì và Đan Phượng

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin trình bày chương trình hành động như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và không để người thân trong gia đình lợi dụng ảnh hưởng của mình để vụ lợi.

2. Gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri thành phố và cử tri đơn vị bầu cử: Qua đó hiểu và phản ánh đầy đủ những bức xúc trăn trở đóng góp và nguyện vọng của nhân dân cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân. Cùng với chính quyền giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật những kiến nghị khiếu nại tố cáo của cử tri.

3. Thường xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân.

4. Xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, bảo vệ môi trường và an toàn cuộc sống cho nhân dân: tích cực phản ánh và đấu tranh khắc phục tình

trạng cán bộ công chức viên chức thiếu trách nhiệm tham nhũng lãng phí gây ảnh hưởng trực tiếp tới xây dựng bộ máy Nhà Nước. Bảo vệ môi trường và an toàn cuộc sống cho nhân dân: đấu tranh chống chạy theo lợi nhuận hủy hoại môi trường sống; sử dụng chất độc hại trong hàng hóa và thực phẩm.

5. Tích cực xây dựng thành phố Hà Nội phát triển bền vững hiện đại văn minh nâng cao đồng bộ mức sống vật chất và tinh thần: Tham gia các chương trình phát triển kinh tế của thành phố; xử lý vấn đề đất đai và quy hoạch theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người dân và xã hội; xây dựng trật tự thành phố trật tự và an toàn, sạch và xanh.

Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà cử tri, nhân dân dành cho tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của cử tri để tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao.

*Sơn Tây, ngày 11 tháng 5 năm 2021*

**Ký tên**

**Nguyễn Trung Thành**